

# BẢN TIN TUẦN



## HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ CÁC LOÀI HOANG DÃ

Ngày 22/09, tại Hạ Long, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường tổ chức hội thảo tập huấn về công tác phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã dành cho các cán bộ cảnh sát môi trường trên cả nước.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Môi trường và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường theo Kế hoạch số 1366/2021/KHPC- CSMT-TCMT ngày 30/7/2021 trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học. Hội thảo này được hỗ trợ thực hiện bởi dự án "Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam" do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ dưới sự điều phối của Ngân hàng Thế giới.

Trong 2 ngày tập huấn, các cán bộ đã được phổ biến kiến thức như tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, các thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, cách áp dụng quy định về xử phạt hành chính, hình sự trong lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học cũng như các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thực thi pháp luật. Các bài giảng đều được cập nhật kiến thức, số liệu mới nhất nhằm mang đến cho học viên cái nhìn thực tế nhất về tình hình buôn bán động vật hoang dã và thực trạng xử lý vi phạm liên quan tại Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những biện pháp phù hợp để kiểm tra, kiểm soát tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại địa phương.

Thông qua khóa tập huấn này, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hy vọng sẽ giúp cập nhật các văn bản hiện hành, tạo cơ hội chia sẻ và trao đổi giữa lực lượng Cảnh sát môi trường các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống và ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học.



## NGHỆ AN: LÀM RÕ VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN 6 CÁ THỂ TÊ GIÁC CHẾT

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Công an Nghệ An làm rõ vụ việc liên quan đến 6 cá thể tê giác chết ở một khu du lịch sinh thái tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, mổ xác tê giác, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi để làm rõ nguyên nhân tê giác bị chết.



## QUẢNG TRỊ: TỊCH THU 2 CÁ THỂ RỪA QUÝ HIẾM

Ngày 29/7/2022, Hồ Văn Phú bị lực lượng chức năng phát hiện có hành vi mua bán 2 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung và rùa sa nhân. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ tang vật. Trong tháng 9/2022, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên một nữ bị cáo 4 năm tù vì buôn bán 4 cá thể tê tê



## ĐẶC SẢN LẠ BẤT NGỜ ĐƯỢC BÁN TRẦN LAN TRÊN CHỢ MẠNG VỚI GIÁ SIÊU RẺ, 30.000 ĐỒNG/CON BAO NHIÊU CŨNG HẾT

Gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều địa chỉ rao bán con cò, con vạc, con cói và các loại chim trời đã được làm sạch, thui vàng được rao bán với giá rẻ, khoảng 30.000-60.000 đồng/con.

Cò, vạc, cói được người dân săn, bắt sẵn, bắt ở các vùng bãi ngang ven biển hoặc ở các cánh đồng rộng mênh mông rồi mang ra bán ở chợ quê hoặc bán trên chợ mạng. Các loại chim này đều được quảng cáo là hàng "sạch", có trong tự nhiên nên chắc thịt, khách muốn mua số lượng nhiều cũng được, chỉ cần điện thoại sớm để còn đặt hàng trước.

Tuy nhiên, việc đánh bắt bừa bãi các loài chim hoang dã sẽ đến việc mất cân bằng hệ sinh thái, dẫn đến sâu bệnh phá hại mùa màng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của địa phương cũng như đời sống nhân dân.





## CỨU HỘ THÀNH CÔNG HAI CÁ THỂ CÂY VẦN BẮC QUÝ HIẾM

Ngày 21/9, lực lượng chức năng đã tịch thu từ hai đối tượng vận chuyển 2 cá thể cây vằn bắc trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Bước đầu các đối tượng khai nhận mua hai cá thể cây vằn bắc này từ người dân bẫy bắt trong rừng.



## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG CÁC LOÀI RỪA CẠN, RỪA NƯỚC NGỌT VIỆT NAM

Ngày 20/9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên và Chương trình bảo tồn rùa châu Á đã phát hành sách hướng dẫn định dạng các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam 2022. Trong số 26 loài rùa có phân bố tự nhiên tại Việt Nam, 23 loài được liệt kê trong các danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, với 8 loài bị cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.



## BỊT KẼ HỞ, NGĂN “RỬA” ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Hiện nay, tình trạng các cơ sở gây nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) lợi dụng hoạt động thương mại hợp pháp để buôn bán ĐVHD và sản phẩm từ ĐVHD trái phép vẫn xảy ra. Các cơ sở này bằng nhiều hình thức “biến” ĐVHD nhập lậu từ nước ngoài thành ĐVHD được sinh sản thành công hợp pháp. Vì vậy, cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ các cơ sở gây nuôi thương mại này.

Trong nhiều hành vi buôn bán ĐVHD trái phép, có một khía cạnh thường không được chú ý nhiều là hoạt động “rửa” ĐVHD. Tương tự như hoạt động “rửa” tiền, “rửa” ĐVHD là việc các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại hợp pháp để buôn bán ĐVHD và sản phẩm từ ĐVHD trái phép. Điều này thường được thấy tại các cơ sở gây nuôi thương mại ĐVHD, những nơi biến ĐVHD nhập lậu từ nước ngoài thành ĐVHD được sinh sản thành công và từ đó hợp pháp hóa các loài ĐVHD này.

Ông Nguyễn Quảng Trường, Phó viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho rằng: Để phát triển bền vững nghề gây nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại cần có quy hoạch hợp lý về vùng nuôi, đối tượng nuôi và quy mô nhân nuôi; có đánh giá và dự báo thị trường; có hướng dẫn kỹ thuật nuôi và đánh giá rủi ro; quản lý và giám sát hiệu quả. Những loài nên đưa vào nuôi thương mại bao gồm các loài sinh sản tốt trong điều kiện nuôi nhốt, có hiệu quả kinh tế và không bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên.



## TÒA ÁN NIGERIA KẾT TỘI MỘT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI VIỆT VÌ BUÔN VẺY TÊ TÊ

Ngày 16/9, tòa án liên bang ở Lagos đã kết án một người Việt Nam tên Nguyễn Huy ba tháng tù giam vì tội buôn bán trái pháp luật 200 kg vảy tê tê.



## CÔNG CHIẾU 2 BỘ PHIM VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Chiều 21/9, Viện Goethe phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) và FOUR PAWS Việt/Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (BSNB) công chiếu hai bộ phim tài liệu về chủ đề bảo tồn đa dạng sinh học và phúc lợi động vật: "Bình Yên, về nào!" và "Hành trình tới Xuân Liên".



## TRUNG QUỐC NHÂN BẢN SÓI BẮC CỰC HOANG DÃ ĐẦU TIÊN THẾ GIỚI

Ngày 19.9, Công ty Công nghệ sinh học Sinogene có trụ sở tại Bắc Kinh công bố sói Bắc cực hoang dã được nhân bản đầu tiên trên thế giới, 100 ngày sau khi nó ra đời trong một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh.

"Để cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu với Thủy cung Bắc cực (Harbin Polarland) về nhân bản loài sói Bắc cực vào năm 2020. Sau hai năm nỗ lực miệt mài, con sói Bắc cực đã được nhân bản thành công. Đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại này trên thế giới" - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời Mi Jidong, tổng giám đốc Công ty Công nghệ sinh học Sinogene phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Các chuyên gia cho rằng sự ra đời của loài sói Bắc cực hoang dã được nhân bản đầu tiên trên thế giới là một cột mốc quan trọng cho việc ứng dụng công nghệ nhân bản vô tính, có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm và đa dạng sinh học.



### **WLP PROJECT**

**ĐỊA CHỈ:** TẦNG 11, TÒA NHÀ DETECH, 8C TÔN THẤT THUYẾT, MỸ ĐÌNH II, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM

**SĐT:** (+84) 2437955471

**FACEBOOK:** [WWW.FACEBOOK.COM/BAOTONDDSH](http://WWW.FACEBOOK.COM/BAOTONDDSH)

**EMAIL:** VPDA.WLP@GMAIL.COM